

คำอธิบายข้อมูล	
รหัสของตาราง	EC_RL_005
ชื่อตาราง	การเปลี่ยนแปลงในเงินทุนจดทะเบียนนิติบุคคล
ความถี่ของข้อมูล ความล่าช้าและกำหนดเวลาเผยแพร่	ความถี่ รายเดือน ความล่าช้า 2 เดือน กำหนดเวลาเผยแพร่ วันทำการสุดท้ายของ 2 เดือนถัดไป
หลักวิธีทางสถิติ • หลักการ นิยาม และการจัดกลุ่ม • ความครอบคลุม • การบันทึกข้อมูลและมาตรฐานบัญชีที่เกี่ยวข้อง • ลักษณะของข้อมูลและวิธีการจัดเก็บ • วิธีประมวลผลข้อมูล	<p>การเปลี่ยนแปลงในเงินทุนจดทะเบียนนิติบุคคล เป็นข้อมูลเกี่ยวกับเงินทุนและจำนวนของธุรกิจนิติบุคคลที่ขอจดทะเบียนตั้งใหม่กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์รวมทั้งธุรกิจนิติบุคคลที่ขอจดทะเบียนเพิ่มทุนที่เป็นการจดทะเบียนเพิ่มมูลค่าและจำนวนการออกหุ้นใหม่ โดยมีมติพิเศษของที่ประชุมผู้ถือหุ้นของธุรกิจนิติบุคคลกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ทั้งนี้นิติบุคคลที่จดทะเบียนใหม่หรือเพิ่มทุน จำแนกออกเป็น</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. บริษัทจำกัด คือบริษัทประเภทซึ่งตั้งขึ้นด้วยแบ่งทุนเป็นหุ้น แต่ละหุ้นมีมูลค่าเท่า ๆ กัน โดยผู้ถือหุ้นต่างรับผิดชอบจำกัดเพียงไม่เกินจำนวนเงินที่ตนยังง่าใช้ ไม่ครบมูลค่าของหุ้นที่ตนถือ ซึ่งรวมทั้งบริษัทจำกัด และบริษัทมหาชน จำกัด 2. ห้างหุ้นส่วนจำกัดคือ ห้างหุ้นส่วนประเภทซึ่งมีผู้เป็นหุ้นส่วน 2 จำพวก ดังนี้คือ <ol style="list-style-type: none"> 2.1 หุ้นส่วนจำพวกไม่จำกัดความรับผิด ได้แก่ ผู้เป็นหุ้นส่วนคนเดียวหรือหลายคนซึ่งรับผิดชอบในบรรดาหนี้สินทั้งปวงของห้างหุ้นส่วนโดยไม่จำกัดจำนวนและหุ้นส่วนจำพวกนี้เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการของห้างได้ 2.2 หุ้นส่วนจำพวกจำกัดความรับผิด ได้แก่ ผู้เป็นหุ้นส่วนคนเดียวหรือหลายคน ซึ่งรับผิดชอบจำกัดเพียงจำนวนเงินที่ตนรับว่าจะลงหุ้นในห้างหุ้นส่วนเท่านั้น และเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการของห้างไม่ได้ 3. ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลคือหุ้นส่วนจำพวกไม่จำกัดความรับผิดโดยผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนต้องรับผิดชอบร่วมกันในบรรดาหนี้สินทั้งปวงของห้างหุ้นส่วน โดยไม่จำกัดจำนวน และในระหว่างผู้เป็นหุ้นส่วนด้วยกันเอง จะตกลงให้มีผู้เป็นหุ้นส่วนคนเดียวหรือหลายคนเป็นผู้จัดการของห้างหุ้นส่วนก็ได้ <p>ข้อมูลที่จัดเก็บเป็นข้อมูลรายเดือน เริ่มตั้งแต่เดือน มกราคม 2539 เป็นต้นมา</p>
แหล่งที่มาของข้อมูล	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
สื่อที่ใช้ในการเผยแพร่	เว็บไซต์ ธนาคารแห่งประเทศไทย (http://www2.bot.or.th/statistics/ReportPage.aspx?reportID=87&language=th)
การปรับปรุงข้อมูล	ข้อมูลรายเดือนของทั้งปี จะมีการปรับแก้ไขในเดือนกุมภาพันธ์ของปีถัดไป